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Thai PBS 
 (6 ต.ค. 61) 

โยกยา้ยผูบ้ริหาร สธ. 
    -เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ประธานชมรมสสจ. และ นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรมรพศ./

รพท. พร้อมตวัแทน ย่ืนจดหมายเปิดผนกึต่อ รมว.สธ. คดัค้านคาํสั่งการโยกย้ายของ ปลัด สธ. ที่ไม่เป็นธรรมและไม่มี

ธรรมาภิบาล ผ่าน นพ.กติตศิักดิ์ กลับด ีที่ปรึกษารมว.สธ. 
     นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า จากนี้  ปลัด สธ.จะทาํหนังสอืคาํสั่งชะลอการรับตาํแหน่งใหม่ไปก่อน เพ่ือพิจารณาสรรหา

ผอ.รพศ.ตามกระบวนการ ผลออกมาเป็นอย่างไรทุกฝ่ายต้องยอมรับ เพราะเป็นการทาํตามกระบวนการที่วางไว้ 2-3 ปี

แล้ว ทั้งนี้  ปลัด สธ.ชี้แจงว่า ตั้งแต่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ได้เตรียมข้อมูลจากทั้งชมรมต่างๆ หน่วยงานในสธ. โดยมเีจตนา

ดว่ีาเพ่ือให้สามารถสานต่องานอย่างรวดเรว็หลังรับตาํแหน่ง  

    ด้าน นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ปรึกษา รมว.สธ.แล้วและได้รับคาํแนะนาํ ยืนยันว่า รมว.สธ.ไม่

เคยก้าวก่ายเร่ืองนี้  การโยกย้ายผอ.รพศ./รพท.ทาํด้วยเจตนาดี เพ่ือให้การทาํงานรวดเรว็ แต่ไม่ทราบขั้นตอนว่าต้อง

ผ่านคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้  จะเร่งทาํหนังสอืชี้แจงทบทวนแก้ไขเร่ืองดงักล่าว  

โพสตทู์เดย์ 

แนวหน้า เดลินวิส ์
สาํนักข่าวไทย ช่อง 9 

(6 ต.ค. 61) 

   -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัด สธ. ทบทวนคาํสั่งโยกย้ายผอ.รพ. หลัง

ชมรมสสจ. ชมรมรพศ./รพท. ย่ืนหนังสอืคดัค้าน โดยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสงูของ สธ. มีนโยบายใช้การ

สรรหา ซึ่งดาํเนินการมา 2 ปีแล้วและยังไม่มีการยกเลิก โดยมีปลัด สธ. เป็นประธานการสรรหา และมีคณะกรรมการ

จากหลายภาคส่วน จึงอยากให้ทบทวนเพราะรพศ.เป็นรพ.ขนาดใหญ่ 

innnews.co.th 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์

(6 ต.ค. 61) 

   -เสนอข่าว ที่บริเวณหน้ารพ.ขอนแก่น มีเครือข่ายประชาชนขอนแก่นมารวมตัวกัน พร้อมแจกแถลงการณ์ให้

ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับทราบ รวมทั้งส่งจดหมายถึงรมว.สธ. ผ่าน นายพุทธา ศรีเกนิ นิติกร สสจ.ขอนแก่น 

เพ่ือขอทราบหลักเกณฑ ์เหตุผลของคาํสั่งย้ายคร้ังนี้  เพราะเกรงเป็นคาํสั่งที่มิชอบ ขณะที่ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล 

ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวกบัผู้สื่อข่าวทางทางโทรศัพทว่์า พร้อมปฏบิตัติามคาํสั่งของ ปลัด สธ. ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชา เพ่ือ

ทาํหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์กบัประชาชน 

ไทยรัฐ, มตชิน, เวบ็ไซต์

ไทยโพสต,์ เวบ็ไซต์

ประชาชาต ิ

ผู้จัดการออนไลน ์

เพจ MGROnline Live 

 Line today  

(7 ต.ค.61) 

 

    -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การให้ปลัด สธ.ทบทวนการแต่งตั้งผอ.รพศ.เพราะ

ต้องการให้ได้ผอ.รพ.ที่ดีที่สดุ เพราะรพศ.เป็นรพ.ขนาดใหญ่มาก คนที่จะมาเป็นผอ.ต้องผ่านการคัดเลือกจากหลาย

ฝ่าย ยืนยันว่าไม่มกีารล้วงลูก เพราะไม่ได้กาํหนดว่าจะต้องให้ใครมาเป็นผอ. ซึ่งวิธกีารสรรหาผอ.รพศ.ที่ผ่านมาทาํให้

ได้คนดมีคีวามสามารถ และผลการทาํงานด ีสะท้อนให้เหน็ด้วยว่ากระทรวงมธีรรมาภิบาล 

    ชมรมรพศ./รพท.เปิดเผยตวัอย่างความไม่เป็นธรรมในคาํสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 6 ประเดน็ ประกอบด้วย 1) นพ.สสจ.

ขอนแก่นถูกย้ายไป จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ได้เป็นที่ทาํการสาํนักงานเขต ทั้งที่เพ่ิงปฏิบัติงานได้ 1 ปี โดยไม่มี

เหตุผล 2) ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพศ.ขนาดใหญ่ ถูกย้ายลดระดับไปรพ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นรพท. ทั้งที่เพ่ิง

ปฏบิตังิานได้ 1 ปี โดยไม่ได้บริหารงานผดิพลาดและไกลจากภมูิลาํเนาเดิม 3) ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็นรพศ.ขนาดใหญ่

ของเขต ถูกย้ายไปรพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี รพ.เลก็ลงและไม่ใช่รพศ.หลักของเขต 4) ผอ.รพ.กาฬสนิธุ ์ถูกย้ายไป

รพ.เลย เป็นรพท.ขนาดเลก็ ทั้งที่เพ่ิงปฏบิตังิานได้เพียง 1 ปี โดยไม่มเีหตผุล 5) ผอ.รพ.ชุมแพ เป็นรพท. ย้ายไปรพ.

ขอนแก่น เป็นรพศ.ใหญ่ของเขต ข้ามระดบัมาก และ 6) นพ.สสจ.ที่แต่งตั้งใหม่หลายจังหวัดมอีาวุโสและผลงานในเขต

น้อยกว่าอกีหลายคน อาท ิบงึกาฬ สโุขทยั 

   -ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสนิธุ ์(หลังเก่า) ก่อนเร่ิมกจิกรรมโครงการเดิน วิ่ง ป่ัน ทุกก้าว เพ่ือชาวกาฬสนิธุ ์หา

รายได้สมทบทุนซื้ อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย รพ.กาฬสินธุ์ มีคณะแพทย์ 

พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนชาว จ.กาฬสนิธุ ์กว่า 100 คน มอบดอกไม้ให้ นพ.บรรพจน์ สวุรรณชาติ พร้อมถือ

ป้ายข้อความให้กาํลังใจและคดัค้านคาํสั่งย้าย  

เพจชมรมแพทย์ชนบท 

(7 ต.ค.61) 

    -โพสตข้์อความ 3 ข้อความ ประกอบด้วย 1.) ข้อความจากเฟซบุก๊ของ นพ.สภุัทร ฮาสวุรรณกจิ ระบุว่า นพ.เกรียง

ศักดิ์มผีลงานในการพัฒนารพ.ชุมแพให้ก้าวหน้าอย่างมาก การที่ปลัด สธ.เลือกให้นพ.เกรียงศักดิ์เป็นผอ.รพ.ขอนแก่น 

และนพ.สมชายโชต ิเป็นนพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นการคิดใหม่ที่กล้าหาญ แต่ไม่ถูกใจคนบางกลุ่ม ซึ่งรมว.สธ.แค่สั่งตาม

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่6-8 ตุลาคม 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3    โทรสาร 0 2591 8613  เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

นํา้ให้ทบทวนคาํสั่งเพราะถูกทีมที่ปรึกษากดดัน 2.) ภาพทมีที่ปรึกษารับหนังสือจากชมรมรพศ./รพท. ระบุว่าเป็น

หลักฐานในการแทรกแซงการโยกย้าย รวมทั้งยังมหีลักฐานการแชร์ปลุกระดมในเฟซบุก๊และไลน์ โดยในวันจันทร์ชมรม

ฯ จะนาํหลักฐานร้องต่อป.ปช.ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของทีมที่ปรึกษา โดยเฉพาะ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี  3.) ภาพ

ข้อความในกลุ่มไลน์ผอ.รพท.ที่พูดคุยในเชิงไม่เหน็ด้วยกบัการเคล่ือนไหวของชมรมรพศ./รพท. 

เพจ MGROnline Live 

(7 ต.ค.61) 

 

 

    -โพสตข้์อความว่า นโยบายสรรหาผอ.รพ.มจุีดเร่ิมต้นเมื่อปี 2559 ที่รมว.สธ.ตรวจเย่ียมกรมการแพทย์ และเหน็ว่า

อธบิดกีรมการแพทย์เป็นผู้แต่งตั้งผอ.รพ.สงักดักรมการแพทย์เอง จึงได้ให้นโยบายว่าต้องใช้ระบบคณะกรรมการสรร

หาแทน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คอื อธบิดกีรมการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วและไม่

มีส่วนได้ส่วนเสยี ผู้แทนปลัด สธ. และผู้แทนรพ. โดยมกีารสมัภาษณ์ผู้ที่ได้รับการสรรหาเกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนา

หรือแก้ไขปัญหาของรพ. ซึ่งจะมีการบันทกึไว้และต้องทาํตามให้ได้ โดยขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 2 ปี สาํหรับ

การคดัเลือกผอ.รพ.สงักดั สป.สธ. จะใช้วิธกีารสรรหาเช่นเดยีวกบัของกรมการแพทย์ เพราะหลังจากดาํเนินการมาแล้ว 

เช่น สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี และ รพ.นพรัตนราชธานี ไม่พบว่ามีปัญหา จึงให้นาํร่องในรพ.ขนาดใหญ่

ของสป.สธ.ก่อน  
     ในปี 2560 มีรายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ในขณะนั้น ได้มีคาํสั่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นก่อนที่จะ

เกษียณ โดยให้ นพ.เจษฎา โชคดาํรงสขุ ปลัด สธ.คนใหม่เป็นประธาน โดยดาํเนินการสรรหาผอ.รพศ.เฉพาะที่มผีอ.

เกษียณอายุราชการ ซึ่งมทีั้งหมด 6 รพ. ทั้งนี้  หากผอ.ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง มาจากรพศ.ในระนาบเดียวกนั รพ

ศ.ที่ตาํแหน่งผอ.ว่างจะใช้วิธดีงึคนขึ้นมาแทน ส่วนการโยกย้ายคร้ังนี้ของนพ.สขุมุ ไม่แน่ใจว่าผ่านกระบวนการอะไร แต่

เมื่อเกดิแรงกระเพ่ือมขนาดใหญ่และทาํท่าว่าจะบานปลาย กต้็องแก้ปัญหา โดยกาํลังออกคาํสั่งชะลอการมารับตาํแหน่ง 

เพ่ือดาํเนินการสรรหาผอ.รพศ.ทั้งหมดใหม่ แต่ต้องดูต่อไปว่าจะออกคาํสั่งชะลอการมารับตาํแหน่ง และมีคาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อไร 

ข่าวสด ไทยรัฐ 

มตชิน ผู้จัดการ

ออนไลน ์

(8 ต.ค.61) 

    -เสนอข่าว นพ.โมลี วนิชสวุรรณ ประธานชมรมรพศ./รพท. กล่าวว่า หลังจากย่ืนหนังสอืคัดค้านคาํสั่งฯ จนบัดนี้ ยัง

ไม่เห็นหนังสือจากปลัด สธ. ในการระงับคาํสั่ง ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อข้าราชการที่ถูกย้าย ต้องเดินทางเพ่ือไปรับ

ตาํแหน่งใหม่ภายในวันจันทร์ที่ 8 ต.ค.นี้  ซึ่งการคดัเลือกผอ.รพ.ก่อนหน้านี้  จะมกีารตั้งคณะกรรมการทาํหน้าที่คัดเลือก 

โดยมีปลัด สธ. เป็นประธาน แต่คร้ังนี้ กลับไม่ม ีรวมทั้งยังมีคาํถามหลายเร่ือง เช่น ผอ.รพ.ขอนแก่น มีผลงานในการ

พัฒนารพ.จนดขีึ้น แต่ย้ายไปรพ.พระปกเกล้า ซึ่งเป็นรพศ.ขนาดเลก็ลง ขณะที่ผอ.รพ.กาฬสนิธุม์ผีลงานพัฒนารพ.จนดี

ขึ้น และเพ่ิงอยู่ได้เพียง 1 ปี แต่ให้ย้ายไปรพ.ที่เลก็ลง  

       ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกยีรติ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 8 ต.ค.นี้  จะเดินทางไป

รายงานตวั จากนั้นช่วงบ่ายจะเข้ารับตาํแหน่งและปฏบิัติงานที่รพ.ขอนแก่นทนัท ีส่วนที่มีผู้คัดค้านคาํสั่งกเ็ป็นสทิธ ิแต่

หากกดดนัจนต้องทบทวนและเปล่ียนแปลง ชมรมแพทย์ชนบทจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานย่ืนร้องเรียนต่อนายกฯ และ 

ป.ป.ช. ฐานแทรกแซงการทาํงานของปลัด สธ. ทั้งนี้  มั่นใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนกบัตาํแหน่งผอ.รพศ. และถือ

ว่าขึ้นตาํแหน่งนี้ ช้ากว่าอกีหลายคนที่เป็นรุ่นน้อง 

มตชิน 

(8 ต.ค.61) 

  -เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวสอบถาม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เร่ืองการออกหนังสือชะลอการมารับตาํแหน่งผอ. 

ได้รับคาํตอบว่าขอให้รอดูก่อน ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสนใจ ขณะที่ในสื่อสงัคมออนไลน์มีการตั้งคาํถามประเดน็การ

ย้าย นพ.ธรีพงศ ์ตนุาค ผอ.รพ.ตราด  ไปเป็นผอ.รพ.เลยและรก.ผอ.กองบริหารการสาธารณสขุ และย้ายนพ. บรรพจน์ 

สวุรรณชาต ิผอ.รพ.กาฬสนิธุ ์มา รก.ผอ.รพ.เลย แต่ไม่มกีารแต่งตั้งผอ.รพ.ตราด ทาํให้ยังว่างอยู่ 1 ตาํแหน่ง 

มตชิน 

(8 ต.ค.61) 
    -เสนอ  INFOGRAPHIC เปิด  6  ข้อ  ชมรมรพศ.คาใจ  คําสั่ ง ย้ายผอ.  ดังนี้  1.สสจ.ขอนแก่น  ถูกย้ายไป  จ.

พระนครศรีอยุธยา ไม่ได้เป็นที่ทาํการสาํนักงานเขต และเพ่ิงปฏบิัติงานได้ 1 ปี 2.ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 659 เตียง 

ถูกย้ายไปรพ.เพชรบูรณ ์500 เตียง เพ่ิงปฏบิัติงานได้ 1 ปี ไม่ได้บริหารผิดพลาดและไกลจากภมูิลาํเนาเดิม 3.ผอ.รพ.

ขอนแก่น 867 เตยีง ถูกย้ายไปรพ.ขนาดเลก็ลง และไม่ใช่เป็น รพ.ศูนย์หลักของเขต 4.ผอ.รพ.กาฬสนิธุ ์540 เตียง  ถูก

ย้ายไปรพท. 420 เตยีง เพ่ิงปฏบิัติงานได้เพียง 1 ปี 5.ผอ.รพ.ชุมแพ เป็นรพท. ย้ายไปรพศ. 867 เตียง ถือว่าย้ายข้าม

ระดบัมาก 6.ผอ.รพ.เลย 420 เตยีง ย้ายไปรพ.บงึกาฬ 175 เตยีง เพ่ิงปฏบิตังิานได้เพียง 1 ปี 

 

โพสตทู์เดย์ 

(8 ต.ค.61) 

ร่าง พ.ร.บ.จดัเก็บเงินสมทบ 

  -เสนอข่าว แหล่งข่าวจากก.การคลัง เปิดเผยว่า แนวโน้มเกบ็ภาษีบุหร่ีตํ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงเดือนละ 30% ทาํให้

ครม.ที่จะมีการประชุม 10 ต.ค.นี้  ต้องตัดสนิใจว่าจะผ่านร่างพ.ร.บ.จัดเกบ็เงินสมทบเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ

สาธารณสขุของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติหรือไม่ ทั้งนี้  หากร่างกฎหมายดังกล่าวมี
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ผลบงัคบั จะทาํให้บุหร่ีซองละไม่เกนิ 60 บาท ต้องปรับราคาขายเป็นซองละไม่ตํ่ากว่า 90 บาท และบุหร่ีที่ขายเกนิ 60 

บาท จะต้องปรับราคาขึ้นอกีซองละไม่ตํ่ากว่า 5 บาท และคาดว่าจะทาํให้ยอดขายบุหร่ีลดลง เพราะผู้บริโภคหันไปสบูยา

เส้นและบุหร่ีเถื่อน ทาํให้เงินที่ส่งเข้ากองทุนสุขภาพไม่ถึงปีละ 3,000 ล้านบาท และการเกบ็ภาษีบุหร่ีของกรม

สรรพสามติตํ่ากว่าเป้าหมายมากขึ้น ยังไม่รวมถงึผลกระทบกบัการยาสบูแห่งประเทศไทยและชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสบู 

โพสตทู์เดย์ 

(8 ต.ค.61) 

    -เสนอบทความ นพ.ประกติ วาทสีาธกกจิ เลขาธกิารมูลนิธริณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี เปิดเผยว่า การยกร่างพ.ร.บ.

จัดเกบ็เงินสมทบฯ ถอืเป็นเร่ืองที่ด ีเนื่องจากการขึ้นภาษีบุหร่ีช่วยลดจาํนวนนักสบูได้อย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ ที่ผ่าน

มาไทยมีการขึ้นภาษีมาแล้ว 12 คร้ัง รวมกบัมาตรการณรรงค์ต่างๆ ทาํให้จาํนวนผู้สบูบุหร่ีลดลง 7 ล้านคน อย่างไรก็

ตาม ยังมีนักสบูหน้าใหม่เกดิขึ้นเฉล่ีย 2 แสนคน/ปี เนื่องจากบุหร่ีบางย่ีห้อราคาถูก ขณะเดียวกนัผู้ใหญ่ยังคงสบูเป็น

จาํนวนมากทาํให้เยาวชนเลียนแบบ และไทยมีร้านจําหน่ายบุหร่ีต่อประชากรสูงที่สุดในอาเซียน เพราะใบอนุญาต

จาํหน่ายราคาเพียง 100 บาท ถ้าขึ้นราคาใบอนุญาตเกนิกว่า 1,000 บาท จะทาํให้ร้านโชห่วยเลิกขาย มูลนิธิฯ จะ

พยายามผลักดนัให้มกีารขึ้นภาษีบุหร่ี เพราะมข้ีอมูลรู้ ว่าการขึ้นภาษีส่งผลกระทบต่อบริษัทบุหร่ีต่างชาตอิย่างมาก  

 

มตชิน 

(8 ตค.61) 

ปัญหาท่ีพกับุคลากร สธ.  

 -เสนอบทความ โดย วารณุ ีสทิธรัิงสรรค ์ว่า นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. รับปากเดนิหน้าเร่ืองที่พักบุคลากรทาง

การแพทย์ โดยถือเป็นนโยบายแรกๆ ที่ต้องดาํเนินการ เพ่ือสร้างขวัญและกาํลังใจให้แก่บุคลากร และมอบหมายให้

ผู้ตรวจราชการ สธ. ทุกเขตสขุภาพส่งเร่ืองภายในวันที่ 5 ต.ค. เพ่ือเสนอกบัสาํนักงบประมาณ แต่แหล่งข่าวในสธ. ระบุ

ว่า อยู่ที่สาํนักงบประมาณจะให้ความสาํคัญกบักรณีแค่ไหน เนื่องจากที่ผ่านมาจะจัดสรรกรณีการบริการผู้ป่วย อาคาร

ผู้ป่วย เคร่ืองมอืแพทย์ รถฉุกเฉินต่างๆ ส่วนบ้านพักบุคลากรจะอยู่ท้ายๆ แม้จะบอกว่าให้ความสาํคัญอนัดบัต้นๆ แต่

เมื่อนาํมาพิจารณาจริงๆ กแ็ล้วแต่พ้ืนที่ หากนโยบายนี้ ชัดเจนและตั้งงบประมาณเฉพาะ รวมทั้งสาํนักงบประมาณให้

ความสาํคัญ กจ็ะสร้างขวัญกาํลังใจได้มาก เพราะถ้าไม่มีที่พัก ไม่มีสวัสดิการพ้ืนฐานรองรับ ปัญหาบุคลากรไหลออก

นอกระบบกค็งมอียู่เร่ือยๆ 

 กญัชาทางการแพทย ์

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ข่าวสั้นทนัโลก 

(7 ต.ค.61) 

     -เสนอข่าว นายนยิม เตมิศรีสขุ ที่ปรึกษาการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด สาํนักงาน ป.ป.ส. กล่าวถึงการเสนอ

ใช้ ม.44 นาํกญัชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า ป.ป.ส.ได้สรุปผลการศึกษากญัชาเสนอต่อรมว.ยุติธรรมแล้ว โดยมี

ข้อสั่งการพร้อมกาํชับให้ ป.ป.ส.ให้ความสาํคญั ชี้ ให้ชัดถงึเหตผุลและความจาํเป็นเร่งด่วนหากต้องใช้กฎหมายพิเศษ  

 สารพษิตกคา้ง 

ผู้จัดการสดุสปัดาห์ 

360 องศา 

(6 ต.ค. 61) 

    -เสนอบทความ กล่าวถึงกรณี หมอจุฬาฯ เผยว่าสารพิษตกค้าง 60% ล้างไม่ออก ทาํให้ นพ.สขุุม กาญจนพิมาย 

ปลัด สธ. ต้องยอมรับว่า การล้างผกัผลไม้กาํจัดสารพิษไม่ได้ 100% แต่เป็นวิธหีนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาสารเคมตีกค้างลง

ไปได้บ้าง ส่วนการเลิกใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จุดยืนรมว.สธ. คอืแบนสารเคมทีั้ง 3 ชนิด แต่

อาํนาจในการตดัสนิใจไม่ได้อยู่ที่ สธ. 

 

เดลินวิส ์สาํนักข่าวไทย 

ช่อง 9,NBT 

(6 ต.ค. 61) 

แนวหน้า 

(7 ต.ค.61) 

บริการบตัรทองปี 62 

   -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวในการประชุมชี้ แจงหลักเกณฑ์

การดาํเนินงานและการบริหารจัดการบัตรทอง ว่า รัฐบาลเห็นความสาํคัญด้านการจัดสรรงบประมาณ และเพ่ิม

งบประมาณจนสามารถประกนัอตัราจ่ายค่ารักษาคิดตามค่านํา้หนักสมัพัทธก์ลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมถึง 8,050 บาท ทาํให้

วิกฤตกิารเงินของรพ.ลดลง เชื่อว่าในปี 2562 ระบบบริการจะมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยจะมีสิ่งใหม่เกดิขึ้นพอสมควร 

ขอให้ร่วมมอืกนัทาํงานให้เตม็ที่ เพราะงบประมาณทั้งหมดเป็นของประชาชน ทุกบาทต้องกลับไปสู่ประชาชน 

   ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธ ิการ สปสช.กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 กองทุนบัตรทองได้รับงบประมาณ 

181,584 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 6,024 ล้านบาท  

 

ไทยรัฐ 

(8 ต.ค.61) 

 

ตรวจเยีย่ม รพ.สต.ดงคอน 

    -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ตรวจเย่ียมการให้บริการการแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดงคอน อ.สรรค

บุรี จ.ชัยนาท โดยม ีนพ.ปรารถนา ประสงคด์ ีนพ.สสจ.ชัยนาท และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้  การส่งเสริมและการ

พัฒนาคุณภาพรพ.สต.ดงคอน ได้ผ่านเกณฑร์ะดบั 5 ดาว ประจาํปีงบประมาณ 2561  

 

ข่าวสด 

(7 ต.ค.61) 

ปัญหาเด็กจมนํ้ า' 

   -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัญหาการจมนํา้ยังคงเป็นสาเหตุการเสยีชีวิตของเดก็ไทยอายุ

ตํ่ากว่า 15 ปี ในรอบ 10 ปี  พบว่ามีเดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปี เสยีชีวิตจากการจมนํา้เฉล่ียวันละ 3 คน ได้ให้สสจ.เร่งให้
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ความรู้ประชาชน ผู้ปกครอง ผ่านสื่อต่างๆ ในท้องถิ่น เพ่ือป้องกนัปัญหา 

 

Facebook  

เพจ Drama-addict 

(7 ต.ค.61) 

อาหารเสริม อวดอา้งสรรพคุณเพิม่นํ้ านม 

   -โพสตภ์าพอนิโฟกราฟฟิกพร้อมข้อความว่า อย. ยังไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมใด อวดอ้างสรรพคุณว่าเพ่ิม

นํา้นมแม่ได้ และเตอืนว่า ช่วงนี้มโีฆษณาลักษณะนี้อย่างแพร่หลาย เลง็กลุ่มเป้าหมายไปที่เพจหรือกลุ่มในเฟซบุค๊คุณแม่

หลังคลอด ซึ่งมีกรณีที่แม่กินแล้วลูกมีอาการชักเกรง็ เนื่องจากเลือดออกในสมอง คาดว่าเป็นผลจากสมุนไพรที่ใส่ใน

อาหารเสริม หากใครพบเบาะแสให้แจ้ง อย. ได้   

 

สาํนักข่าวไทย 
เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

(6 ตค.61) 

ฉีดไขมนัในเน้ือววั 
   -เสนอข่าว 43นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิาร อย.4 3 เปิดเผยว่า จากกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกบัเนื้ อวัวฉีด

ไขมันทางสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผู้เกรงว่าจะมีความปลอดภัยหรือไม่นั้น อย. ขอชี้ แจงว่า เนื้ อฉีดไขมนั(Artificial Marbling 

beef) เป็นการฉีดของเหลวที่มส่ีวนประกอบของไขมนั นํา้ วัตถุเจือปนอาหาร โดยใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมอืที่มลัีกษณะ

เป็นเขม็ เข้าไปในเนื้ อวัว ทาํให้ได้เนื้ อวัวที่มีไขมันแทรก โดยขณะนี้ ยังไม่มผีลิตภัณฑเ์นื้ อโคฉีดไขมันได้รับอนุญาตจาก 

อย. แต่ได้วางแนวทางพิจารณาไว้แล้ว โดยสารที่ฉีดต้องมีความปลอดภัยตามประกาศ สธ.ว่าด้วยเร่ืองวัตถุเจือปน

อาหาร และต้องแสดงฉลากแจ้งผู้บริโภคทราบ เพ่ือป้องกนัการเข้าใจผิด และเพ่ือความปลอดภัยสาํหรับผู้ที่แพ้สารฉีด

นั้น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 20,000 บาท 

 

ไทยรัฐออนไลน ์

ข่าวสดออนไลน ์

(7 ต.ค.61) 

เตือนฝังมุกในอวยัวะเพศ 
     -เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพอปุกรณ์สาํหรับฝังมุกในอวัยวะเพศชายด้วยตัวเอง โดยเพจ KAPOOMAN ได้

โพสตเ์ตอืนว่า เหน็วัยรุ่นแชร์ภาพนี้แล้วคุยกนัเหมอืนเป็นเร่ืองสนุกสนาน จึงขอเตือนว่าอย่าริฝังมุกที่อวัยวะเพศ เพราะ

จะเป็นอนัตรายทั้งต่อตวัเองและคู่นอน และที่สาํคญัที่สดุระวังเน่า 

 

สยามรัฐ 

(8 ตค.61) 

เตือนเรียนนวดเถือ่น 
     -เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธบิดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือ

สขุภาพฯ กาํหนดให้สถาบนัหรือองคก์รที่เปิดสอนหลักสตูรการบริการเพ่ือสขุภาพ ต้องได้รับอนุญาต และได้การรับรอง

จากกรมฯ ก่อน โดยกรมฯ จะประกาศรายชื่อสถาบนัและหลักสตูรทางเวบ็ไซต์ SPA.HSS.MOPH.GO.TH ปัจจุบันมีมากกว่า 

170 สถาบันที่ผ่านการรับรอง ผู้ที่สนใจเรียนเพ่ือประกอบอาชีพต้องตรวจสอบรายชื่อสถาบันและหลักสูตรควบคู่กัน 

ส่วนการขึ้ นทะเบียนฯ กับกรม ไม่มีการเกบ็ค่าธรรมเนียม หากมีการเรียกรับเงินให้แจ้ง FACEBOOK ศูนย์รับเร่ือง

ร้องเรียนกรม สบส.หรือ CRMHSS.MOPH@GMAIL.COM 

 ยกระดบัสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ สารพันปัญหา 

(6 ต.ค. 61) 

     -เสนอบทความ 43กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยบริการรับชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกจิการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและค่าธรรมเนียมรายปี ผ่านธนาคารกรุงไทย ตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และขอความร่วมมือสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่เปิดสอนหลักสูตรการ

บริการเพ่ือสขุภาพ ให้ลงข้อมูลผู้ที่เรียนจบหลักสูตรในเวบ็ไซต ์ spa.hss.moph.go.th โดยกองสถานประกอบการเพ่ือ

สขุภาพได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานประกอบการผู้ดาํเนินการ และผู้ให้บริการฯ ด้วยการใส่ QR Code ใน

ใบอนุญาตประกอบกจิการ สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ใบอนุญาตเป็นผู้ดาํเนินการฯ และใบรับรองการขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ให้บริการฯ เมื่อสแกนข้อมูลจะสามารถตรวจสอบได้ทนัทว่ีาได้รับอนุญาตหรือได้รับใบรับรองจริงหรือไม่ เป็นการ

ป้องกันการทาํใบอนุญาตและใบรับรองฯ ปลอม หากมีคําถามหรือข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊คเพจ "กองสถาน

ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

 

ไทยรัฐ  

(7 ต.ค.61) 

โรคหดั 

  -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคหัดในประเทศไทย 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-29 ก.ย. 2561 พบผู้ป่วย 2,149 ราย ไม่มผู้ีเสยีชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สดุคอื 15-24 ปี คาดว่า

จะพบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและเร่ิมเยน็ลง หากป่วยด้วยโรคหัดหรือสงสยัว่าเป็นโรคหัดควรรีบ

ไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลโทร.สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

 เตือนมะเร็งอณัฑะ 

ข่าวสด 

(7 ต.ค.61) 

    -เสนอข่าว นพ.ณรงค ์อภิกุลวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเรง็อณัฑะพบ

ได้น้อย มักพบในช่วงอายุ 15-35 ปี ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากปัจจัยทาง

พันธกุรรม 

mailto:Crmhss.moph@gmail.com
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     นพ.วีรวุฒิ อิ่มสาํราญ ผอ.สถาบันมะเรง็แห่งชาติ กล่าวว่า อาการของโรคมะเรง็อณัฑะที่พบบ่อยคือ คลาํลูกอณัฑะ

พบก้อนแขง็และไม่เจบ็ ซึ่งแตกต่างจากภาวะลูกอณัฑะอกัเสบเฉียบพลันที่จะมีอาการบวมและเจบ็ ดังนั้น ควรตรวจลูก

อณัฑะด้วยตวัเองเป็นประจาํ ถ้าคลาํได้ก้อนหรือไม่แน่ใจส่วนใดผดิปกตหิรือไม่ ควรรีบปรึกษาแพทย์ 

 ศูนยค์วามเป็นเลิศภูมิคุม้กนัผิดปกติระบบประสาท 

สยามรัฐ 

(8 ต.ค.61) 

    -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคภมูิคุ้มกนัผิดปกติทางระบบประสาท เพ่ิง

ค้นพบประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จากเดมิเข้าใจว่ารักษาไม่ได้ ทาํให้ผู้ป่วยต้องทนต่อภาวะทุพพลภาพ เช่น เดินไม่ได้ มอง

ไม่เหน็ หรือผดิปกตทิางจิต แต่จากความก้าวหน้าในปัจจุบันทาํให้สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏบิัติการที่ทนัสมัยได้ 

ซึ่งแม้จะรักษาไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยมชีีวิตได้ปกตภิายใต้การรักษาของแพทย์ 

    พญ.ไพรัตน์ แสงดษิฐ ผอ.สถาบนัประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบนัฯ ได้จัดตั้งห้องปฏบิัติการโรคภมูิคุ้มกนัผิดปกติทาง

ระบบประสาทขึ้นแห่งแรกในไทย มหีน้าที่ตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยทั้งใน-นอกสถาบนัทั่วประเทศ  
 ฟอกสีฟัน 

ข่าวสด 

ไทยโพสต ์

(7 ต.ค.61) 

     -เสนอข่าว 4 3ทพ.บุญชู สรีุย์พงษ์ ผอ.สถาบนัทนัตกรรม กล่าวถึงการฟอกสฟัีน ว่า ควรมาพบทนัตแพทย์เพ่ือตรวจ

วินิจฉัยสาเหตขุองสฟัีนเพ่ือวางแผนการรักษา ตรวจสขุภาพฟัน การฟอกสฟัีนไม่สามารถทาํได้ทุกคน เพราะมีข้อจาํกดั 

เช่น ฟันตกกระที่เกดิจากผลข้างเคยีงของยา ภาวะเหงือกร่น ฟันที่เปล่ียนสจีากอบุตัเิหตหุรือตามอายุของการใช้งาน จึง

ควรปรึกษาทนัตแพทย์ก่อนรับบริการ และไม่ควรซื้ออปุกรณม์าทาํเองที่บ้าน 

 วนัไข่โลก 

Facebook 

เนชั่นสดุสปัดาห์ 

NationWeekend,

เวบ็ไซต ์

bangkokbiznews.com 

สาํนักข่าวไทย 

(6 ต.ค. 61) 

    -เสนอข่าว พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า คณะกรรมาธิการไข่ไก่

ระหว่างประเทศ (The International Egg Commission : IEC) ได้กาํหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ต.ค.ของทุกปีเป็นวัน

ไข่โลก ซึ่งในปีนี้ตรงกบัวันที่ 12 ต.ค. 2561 เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคไข่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพด ี

ราคาถูก หาได้ง่าย และมคุีณค่าทางโภชนาการ สาํหรับปริมาณไข่ที่แนะนาํให้บริโภค เดก็อายุตั้งแต่ 6 เดือน ให้เร่ิมที่ไข่

แดงต้มสกุบด วันละคร่ึง ถงึ 1 ฟอง เดก็อายุ 7 เดือนขึ้นไป กนิไข่ต้มสกุวันละคร่ึงถึง 1 ฟอง และเดก็อายุ 1 ปีขึ้นไป ถึง

วัยสงูอายุ กนิไข่ต้มสกุได้วันละฟอง ส่วนผู้ป่วยเบาหวาน ไขมนัในเลือดสงู ความดนัโลหิตสงู กนิไข่ได้ 3 ฟอง ต่อสปัดาห์ 

หรือบริโภคเฉพาะไข่ขาวได้ทุกวัน ทั้งนี้  ควรเล่ียงกนิไข่ดบิเพราะอาจปนเป้ือนเชื้ อจุลินทรีย์ และขัดขวางการดูดซึมไบโอ

ตนิ ทาํให้ย่อยยากและได้รับประโยชน์ไม่เตม็ที่ 

สยามรัฐ 

(8 ต.ค. 61) 

     -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กโิลแคลอรี โปรตีน 7 

กรัม มีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงและเป็นแหล่งแร่ธาตุสาํคัญ และมีราคาถูกกว่าเนื้ อสัตว์อื่นๆ สารอาหารในไข่ไก่ช่วยการ

เจริญเตบิโต บาํรงุสมอง เสริมสร้างความจาํ บาํรงุสายตา สร้างภมูิคุ้มกนั เพ่ิมประสทิธภิาพเรียนรู้ ได้อย่างด ีจึงแนะนาํ

เดก็และเยาวชนกนิไข่วันละฟองเพ่ือเสริมสร้างอจัฉริยภาพ 
 โพลความเช่ือมัน่การดูแลสุขภาพ-อาหาร 

ผู้จัดการออนไลน ์

(7 ต.ค.61) 

   -เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สาํนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นํา 

เปิดเผยผลสาํรวจความคดิเหน็ประชาชน 1,048 ตวัอย่าง เร่ือง "โรคร้ายที่น่ากลัวในหมู่ประชาชน" พบว่า ร้อยละ 83.4 

กลัวโรคมะเรง็ ร้อยละ 62.7 กลัวโรคหัวใจ ร้อยละ 59.8 กลัวโรคกรดไหลย้อน ร้อยละ 57.7 กลัวโรคเบาหวาน ร้อยละ 

54.6 กลัวโรคความดนั เป็นต้น และกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 55.1 ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐดูแลเร่ืองสขุภาพกบัอาหารของ

ประชาชนได้ และร้อยละ 64.9 ไม่เชื่อมั่นกลุ่มธรุกจิอาหารใส่ใจสขุภาพประชาชน  

 

ไทยรัฐ  

(6 ต.ค. 61) 

ย่านนวตักรรมการแพทยโ์ยธี 

  -เสนอข่าว สาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” โดย 

ดร.สวุิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท. นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. และ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ร่วมเปิดตัวย่าน

นวัตกรรมการแพทย์โยธี เพ่ือผลักดันให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางย่านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยระดบัโลก ถือเป็น

นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่แห่งแรกของประเทศ และเป็นความร่วมมือของ 3 กระทรวงในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub)  

    นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การรักษาพยาบาลของรพ.ไทยไม่เป็นรองชาติใดในโลก การเป็นย่านนวัตกรรมจะทาํให้การ

บริหารจัดการการรักษาพยาบาลเป็นเอกภาพขึ้น โดยจะมกีารทาํเร่ืองระบบการแพทย์แม่นยาํ การผลิตยา การทดลองยา 

เป็นต้น 
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 เส้ือมือสอง 

ไทยรัฐ 

(7 ต.ค.61) 

    -เสนอข่าว นพ.สมติ ประสนันาการ นพ.สสจ.อดุรธานี เปิดเผยว่า ช่วงนี้ ย่างเข้าสู่ต้นฤดูหนาว ประชาชนนิยมซื้ อเสื้อ

และผ้าห่มกันหนาวมือสอง ซึ่งส่วนใหญ่พ่อค้า แม่ค้ามักรับซื้ อมาจากชายแดน อาจมีผลกระทบตามมาจากสิ่งสกปรก

หรือเชื้ อโรคต่างๆ การทาํความสะอาด ให้นาํมาต้มในนํา้เดือด แล้วซักด้วยผงซักฟอกหรือนํา้ยาซักผ้า นาํไปตากแดด

จัดๆ ให้แห้งสนิท ก่อนนาํมาสวมใส่ 

 

khaosod.co.th 

(7 ต.ค.61) 

วิ่งเพือ่รพ.กาฬสินธุ ์
     - เสนอข่าว ก้อง ห้วยไร่ อี๊ด โปงลางสะออน เบล ขนิญฐา และทมีงานนักแสดงภาพยนตร์ไทบ้าน เดอะซีรีส ์นาํทมีวิ่ง 

ป่ัน ทุกก้าว เพ่ือชาวกาฬสนิธุ ์เร่ิมตั้งแต่ลานหน้าศาลากลาง จ.กาฬสนิธุ ์(หลังเก่า) เพ่ือรับบริจาค หารายได้ซื้ อครุภัณฑ์

ทางการแพทย์รพ.กาฬสนิธุ ์ได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมกนับริจาคเงินตลอดเส้นทาง 

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ สงัคมทั่วทศิ 

(8 ต.ค.61) 

รบับริจาคถุงผา้ 

     -เสนอข่าว พญ.วันทนา ไทรงาม ผอ.รพ.สตูล เผยว่า หากประชาชนเข้ามาใช้บริการ ให้นาํถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้าน 

ตามนโยบายของสธ. หรือหากมถุีงผ้าเหลือใช้ สามารถบริจาคได้ที่ห้องจ่ายยา และงานประชาสมัพันธ ์รพ.สตูล หรือส่ง

ทางไปรษณย์ีไปที่กลุ่มงานเภสชักรรม 

 

ไทยรัฐ 
(8 ต.ค.61) 

ผลิตภณัฑห์มอแสง 

     -เสนอข่าว ประชาชนนับหมื่นราย มาลงบันทกึประจาํวันที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี เพ่ือรับแจกยาสมุนไพรจาก "หมอ

แสง" และทยอยไปพักตามวัดต่างๆ เพ่ือรอกาํหนดรับสมุนไพร ซึ่งแต่ละวัดได้จัดสถานที่พักและอาํนวยความสะดวกให้

ฟรี โดยนายแสงชัยได้เร่ิมแจกผลิตภัณฑเ์สริมอาหารตวัใหม่ไปจนถงึประมาณเที่ยงคนื 

 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์
(8 ต.ค.61) 

อุทกภยั 

     -เสนอข่าว จ.แม่ฮ่องสอน เกดินํา้ป่าไหลหลาก ถนนคอนกรีตข้ามลาํห้วยแม่สามแลบ หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบ

เมย ขาดยาว 8 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสญัจรได้ ส่วนที่ จ.เพชรบุรี เกดิเหตนุํา้ป่าซัดรถกระบะของรพ.แก่งกระจาน 

ขณะไปปฏบิัติหน้าที่ที่บ้านโป่งลึกบางกลอย จนตกลงไปในลาํห้วยหมู่ 3 บ้านพุไทร ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 

น.ส.ชลธชิา หอสวุรรณานนท ์น.ส.ขวัญนภา จันทร์วรศิริ พยาบาลวิชาชีพ และ นายนนทป์ระวิทย์ อยู่คง พนักงานขับรถ 

ต้องปีนหน้าต่างหนีออกมา และเจ้าหน้าที่อทุยานฯ ได้เข้าให้การช่วยเหลือ 
      ด้าน นพ.สามารถ ถริะศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบครีีขนัธ ์เปิดเผยว่า สถานบริการสาธารณสขุได้รับผลกระทบ 4 แห่ง 

ได้แก่ 1.รพ.สามร้อยยอด 2.รพ.กุยบุรี 3.รพ.สต.ดอนกลาง และ 4.รพ.สต.บ้านดอนซอ แต่ยังสามารถให้บริการ

ประชาชนได้ปกต ิได้เตรียมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการในกรณทีี่ผู้ป่วยในพ้ืนที่นํา้ท่วมขังไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่

รพ.ได้ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรหากมฝีนตกต่อเนื่อง 

 โรคไขเ้ลือดออก 

มตชิน 

(6 ต.ค. 61) 

     -เสนอข่าว จ.เชียงราย ได้สัมภาษณ์ตัวแทนบริษัททัวร์จีนแห่งหนึ่ง ระบุว่า ที่นักท่องเที่ยวจีนในปีนี้ ลดลงกว่าคร่ึง 

เพราะมีกระแสข่าวส่งต่อทางสื่อโซเชียลของจีนว่า มีนักท่องเที่ยวจีนติดไข้เลือดออกจากไทย และเสยีชีวิตกว่า 70 ราย 

ทาํให้เกดิความไม่มั่นใจในความปลอดภัย 

 


